

THÀNH PHỐ

Doanh nghiệp chung tay ủng hộ công tác phòng, chống dịch

Mặc dù gặp khó khăn trong sản xuất, kinh doanh do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng nhiều doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Thái Bình vẫn luôn đồng hành cùng tỉnh, thành phố trong công tác phòng, chống dịch, góp thêm nguồn lực để sớm đẩy lùi dịch bệnh, phát triển kinh tế - xã hội.



Công ty Cổ phần Meryland ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Ảnh: THU THỦY

thần tương thân tương ái, là lành đùm lá rách, cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đã nỗ lực đóng góp cho công tác phòng, chống dịch, ủng hộ kinh phí, vật tư, trang thiết bị y tế... theo khả năng của mình.

Là một trong những doanh nghiệp tích cực ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19, ông Lê Xuân Tuyến, Giám đốc Công ty Cổ phần Việt Xô gas khẳng định: Việc chung tay ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 là một trong những hoạt động cộng đồng thể hiện truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái của Công ty. Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ, nhân viên Việt Xô gas tin rằng với sự chỉ đạo quyết liệt từ trung ương đến tỉnh, thành phố, sự đồng lòng của các ban, ngành, đoàn thể và người dân, chúng ta sẽ sớm chiến thắng đại dịch.

Hơn 1 năm qua, Công ty đã dành nguồn kinh phí lớn hỗ trợ công tác phòng, chống dịch, ủng hộ tiền mặt và khẩu trang y tế, khẩu trang bảo hộ N95, quần áo bảo hộ y tế, quần áo bảo hộ phòng dịch 7 món cấp độ 3 trị giá gần 600 triệu đồng cho ngành Y tế Thái Bình, Công an, UBND thành phố, Hội Nhà báo Thái Bình...

Để bảo đảm an toàn cho năm học 2021 - 2022, cùng với việc vệ sinh, khử khuẩn toàn bộ trường lớp, dụng cụ giảng dạy của các nhà trường, bảo đảm môi trường thông thoáng, UBND thành phố đã chỉ đạo các trường xây dựng quy chế phòng, chống dịch trong học đường, tạo sự liên kết trách nhiệm giữa nhà trường và phụ huynh. Nhân dịp khai giảng năm học mới, UBND thành phố đã huy động các doanh nghiệp trên địa bàn tặng gần 400.000 khẩu trang cho học sinh, giáo viên với sự tham gia trách nhiệm của nhiều doanh nghiệp như: Công ty Cổ phần Việt Xô gas, Công ty TNHH Dệt may xuất khẩu Thành Công, Công ty Cổ phần Xây dựng HiTech, Công ty Cổ phần Đầu tư xây lắp đầu khí Thăng Long, Công ty Cổ phần Thương mại Thành Đạt, Công ty TNHH Mạnh Hiến... Theo ông Trương Văn Hiến, Giám đốc Công ty TNHH Mạnh Hiến, công tác xã hội, từ thiện đã trở thành một phần không thể thiếu trong hoạt động của Công ty. Trong giai đoạn khó

khăn này, bằng sức lực và khả năng của mình, dù ít hay nhiều, chúng tôi phải có những hành động cụ thể để đóng góp vào công tác phòng, chống dịch của thành phố, thể hiện trách nhiệm và góp phần làm lan tỏa tinh thần chung tay với các cấp, các ngành đẩy lùi Covid-19.

Cô giáo Vũ Thu Hà, Hiệu trưởng Trường THCS Đông Hòa cho biết: Việc đeo khẩu trang rất quan trọng để bảo đảm sức khỏe cho giáo viên và học sinh. Vì vậy, được các doanh nghiệp tặng khẩu trang đã góp phần cùng nhà trường tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 nhằm thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch hiệu quả vừa dạy tốt, học tốt.

Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố Hà Thị Thu Phượng khẳng định: Thành phố rất trân trọng những tình cảm của các doanh nghiệp trên địa bàn đã chung tay trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Việc trao tặng quần áo bảo hộ y tế, khẩu trang y tế trong thời điểm dịch bệnh đang diễn biến phức tạp là việc làm thể hiện rõ trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Hoạt động này sẽ tiếp tục lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong thời điểm khó khăn, tiếp thêm sức mạnh để cùng các cấp, các ngành, toàn dân ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh.

MINH NGUYỄN

HƯNG HÀ 9 tháng, tổng giá trị sản xuất tăng 6,48% so với cùng kỳ

9 tháng đầu năm 2021, tổng giá trị sản xuất của huyện Hưng Hà ước đạt 13.361 tỷ đồng, tăng 6,48% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, sản xuất nông, lâm, thủy sản ước đạt 2.626 tỷ đồng, tăng 2,51%; công nghiệp, xây dựng cơ bản ước đạt 8.372 tỷ đồng, tăng 8,66%; thương mại, dịch vụ ước đạt 2.363 tỷ đồng, tăng 3,56% so với cùng kỳ.

Để phấn đấu đưa tổng giá trị sản xuất cả năm đạt 19.574 tỷ đồng, trong 3 tháng cuối năm, huyện Hưng Hà tập trung thực hiện tốt để án phát triển nông nghiệp, trước mắt chú trọng bảo vệ lúa mùa cuối vụ, mở rộng diện tích trồng cây vụ đông, hình thành các mô hình sản xuất liên kết có bao tiêu sản phẩm; tiếp tục thực hiện chương trình OCOP năm 2021; duy trì phát triển các làng nghề truyền thống; tập trung giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư hạ tầng các cụm công nghiệp; hoàn thành quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 cụm công nghiệp Đức Hiệp, quy hoạch sân golf Long Hưng (giai đoạn 1) tại xã Hồng Minh...

THANH THỦY

VŨ ĐOÀI Khẩn trương thu hoạch lúa mùa để trồng cây vụ đông

Thời điểm này, nông dân xã Vũ Đoài (Vũ Thư) tập trung thu hoạch 285ha lúa mùa đang chín rộ. Đây là địa phương có tiến độ thu hoạch lúa mùa sớm và nhanh nhất huyện.

Từ ngày 18/9, xã huy động trên 20 máy gặt và tuyên truyền, vận động nông dân tập trung nhân lực, phương tiện khẩn trương thu hoạch lúa mùa sớm, chủ yếu là giống lúa Bắc thơm, N97. Năng suất lúa Bắc thơm vụ này ước đạt từ 1,4 - 1,6 tạ/sào; lúa N97 ước đạt 1,6 - 1,8 tạ/sào. Đến nay, bà con nông dân đã cơ bản thu hoạch xong lúa mùa.

Song song với thu hoạch lúa mùa, HTXNN Vũ Đoài tích cực tuyên truyền, hướng dẫn nông dân tiến hành khơi thoát nước mặt ruộng, vệ sinh đồng ruộng, tạo thuận lợi khâu làm đất, kịp thời gieo trồng cây vụ đông ưa ẩm. Vụ đông năm nay, xã phấn đấu gieo trồng 130ha, trong đó chủ yếu là ngô, bí xanh, rau màu các loại.

HÀ PHƯƠNG

Bảo đảm an toàn hệ thống công trình thủy lợi mùa mưa bão

Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi (KTCTTL) Nam Thái Bình được giao quản lý, khai thác, vận hành gần 57km sông trục chính, gần 175km sông cấp I, hơn 300km sông cấp II, 102 cống dưới đê, 183 cống đập nội đồng và 46 trạm bơm. Những năm qua, được sự quan tâm của UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các công trình thủy lợi do Công ty quản lý đã được đầu tư xây dựng, đáp ứng nhu cầu tưới, tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp cho trên 50.000ha của các huyện Vũ Thư, Kiến Xương, Tiền Hải và thành phố Thái Bình.

Trước mùa mưa bão năm 2021, Công ty đã hoàn thành việc xây dựng, tu bổ, sửa chữa, cải tạo nâng cấp công trình trạm bơm tiêu lớn như trạm bơm Phù Sa, Tân Phúc Bình, Đông Tây Sơn, Lịch Bài và các cống Cá, cống Khổng, Dương Liễu, cống Tân Ấp, cống Thụy Bích và cống Dục Dương, qua đó phát huy tốt

hiệu quả, đáp ứng yêu cầu tưới, tiêu phục vụ sản xuất và phòng, chống úng.

Ông Đỗ Thanh Tùng, Giám đốc Công ty cho biết: Để bảo đảm an toàn công trình trong mùa mưa bão năm 2021, Công ty đã chỉ đạo, triển khai tới các phòng ban chuyên môn và các xí nghiệp trực thuộc tổ chức kiểm tra, lập kế hoạch và thực hiện tu bổ, sửa chữa 21 cống dưới đê; 14 cống đập nội đồng chính; 10 trạm bơm; cấm cử dự phòng 4 cống xung yếu thuộc huyện Kiến Xương và 1 cống thuộc huyện Tiền Hải; bảo dưỡng toàn bộ 100% các máy bơm, thiết bị, cống đập hiện có. Đến thời điểm này, công trình xây dựng công Lăng Đông Trong đã hoàn thành trên 80% tiến độ, cơ bản đáp ứng tốt cho sản xuất nông nghiệp và công tác phòng, chống lụt bão.

Bên cạnh đó, Công ty thành lập đoàn đi kiểm tra, đánh giá hiện trạng, chất lượng công trình nhằm xây dựng kế hoạch tu bổ, sửa chữa kịp thời phục vụ sản

xuất nông nghiệp cũng như phòng, chống lụt bão. Ông Nguyễn Minh Sơn, Giám đốc Xí nghiệp KTCTTL huyện Vũ Thư cho biết: Xí nghiệp được giao quản lý tuyến sông trục chính Kiến Giang dài 12,2km; 6 tuyến sông cấp I dài 45km; 21 tuyến kênh cấp II dài 76,08km trên địa bàn huyện. Ngay từ đầu năm 2021, Xí nghiệp đã triển khai kế hoạch kiểm tra, tu bổ, sửa chữa các công trình phục vụ công tác phòng, chống lụt bão. Đến ngày 30/6/2021, toàn bộ các công trình phòng, chống lũ, các trạm bơm tiêu úng, cống đập qua đê, nội đồng trên địa bàn huyện đã được kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ theo quy định, bảo đảm an toàn khi mưa bão xảy ra.

Ông Vũ Ngọc Thắng, Trưởng phòng Quản lý nước và công trình, Công ty TNHH MTV KTCTTL Nam Thái Bình cho biết: Các công trình thủy lợi tuy đã được các cấp, các ngành quan tâm, đầu tư tu bổ, cải tạo nâng cấp nhưng còn nhiều công trình ngày

càng xuống cấp, điển hình như các cống: Hoàng Môn, Nam Cường, Đoàn Đồng, Trung Lang (Tiền Hải), Diêm Dương, Gia Mỹ, Khả Phú 1, Đắc Chung, Ngô Quỳnh (Kiến Xương). Tình trạng bị phạm, lấn chiếm công trình thủy lợi ngày một gia tăng, các cấp chính quyền địa phương, cơ quan chức năng chưa giải quyết triệt để, gây ảnh hưởng đến công trình thủy lợi và công tác phòng, chống lụt bão. Vấn đề khơi thông dòng chảy các sông trục cấp III của một số địa phương chưa thực sự coi trọng công tác này, nhiều tuyến sông vẫn thường xuyên ách tắc, bồi lắng, vật cản phát triển mạnh làm co hẹp mặt cắt sông, ách tắc dòng chảy ảnh hưởng lớn đến khả năng dẫn, thoát nước của hệ thống sông trục, sông dẫn. Các hành vi vi phạm chủ yếu như lấn chiếm đất lưu không, má, lòng sông để xây nhà, làm lều quán, bến bãi hoặc thả rau bèo làm thu hẹp lòng sông, gây ách tắc, cản trở dòng chảy. Các hệ thống sông trục cấp I vẫn còn một số tổ chức, cá nhân chưa xin cấp phép, xả nước thải chưa qua xử lý vào hệ thống công trình thủy lợi, từ đó làm giảm chất lượng nước và năng lực tưới, tiêu của công trình.

Để giải quyết dứt điểm những vi phạm công trình thủy lợi, trong thời gian tới, Công ty đề nghị chính quyền các xã, thị trấn tăng cường công tác kiểm tra, phối hợp để xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Bên cạnh đó, các địa phương cũng cần làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để người dân chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, không tái lấn chiếm hành lang công trình thủy lợi.

NGUYỄN THỜI



Công nhân trạm bơm Đông Tây Sơn (thành phố Thái Bình) kiểm tra, bảo dưỡng máy móc, bảo đảm vận hành an toàn phục vụ sản xuất và phòng, chống lụt bão.

Vừa được thụ hưởng, lại có thu nhập hàng trăm triệu đồng, thậm chí hàng tỷ đồng mỗi năm, chuyên trồng nhãn đưa nhưng có thật ở các nhà vườn sinh vật cảnh ở Bách Thuận (Vũ Thư). Việc phát triển các nhà vườn sinh vật cảnh giúp xã đẩy mạnh phát triển kinh tế gắn bảo tồn giá trị của làng vườn sinh thái.

Gia đình ông Nguyễn Như Tuấn, thôn Toàn Thắng có tổng diện tích trên 7.200m², được quy hoạch, đầu tư xây dựng nhà ở, sân, vườn, ao cá... sạch đẹp, tương tự khuôn viên của 1 gia đình nông thôn ở vùng quê Bách Thuận xưa. Điểm khác là, toàn bộ cây cảnh như sanh, mộc, nhài, mẫu đơn... được trồng hay trưng bày ở sân, vườn đều là những cây có dáng, thể đẹp, có giá trị kinh tế từ vài chục triệu đồng đến vài trăm triệu đồng, thậm chí hàng tỷ đồng mỗi cây. Năm 2019 và năm 2020, nhà vườn của gia đình ông được Hội Sinh vật cảnh Việt Nam công nhận là nhà vườn sinh vật cảnh tiêu biểu trong cả nước. Ông Tuấn cho biết: Xây dựng nhà vườn sinh vật cảnh, trước hết gia đình tôi muốn bảo tồn, lưu giữ những nét đẹp cảnh quan làng quê truyền thống, được tiếp thu hướng không khí xanh, sạch, đẹp, thư giãn với thú chơi cây cảnh.

Gia đình anh Nguyễn Văn Oai, thôn Bình Minh vừa nhập về chậu cây sanh có giá gần chục tỷ đồng. Anh Oai chia sẻ: Nhận thấy cây đẹp, có tiềm năng, giá trị kinh tế nên tôi đầu tư, trước mắt để trưng bày, chơi cây ở sân vườn nhà, kết hợp tiếp tục chăm sóc, uốn tỉa, một vài năm sau, khi cây trở thành tuyệt tác, gặp khách, được giá sẽ bán, lãi thường tính bằng tiền tỷ. Cây sanh này là một trong hàng chục cây cảnh có giá trị cao của gia đình anh. Nhà vườn của anh Oai là 1 trong 4 nhà vườn ở Bách Thuận được

BÁCH THUẬN Lợi ích kép từ nhà vườn đẹp



Một góc làng quê thanh bình trong khuôn viên nhà vườn sinh vật cảnh của gia đình ông Nguyễn Như Tuấn.

công nhận nhà vườn sinh vật cảnh tiêu biểu cấp quốc gia. Hiện tại, với tổng diện tích 20.000m², gia đình anh Oai có khuôn viên tổng thể gồm nhà, sân trưng bày cây cảnh, trên 3.000m² ao, còn lại là vườn cây trồng hoa, cây cảnh. Mô hình nhà vườn tạo không gian sinh hoạt thoáng đãng, xanh mát cho gia đình và đặc biệt, tạo sân chơi, thú hút người yêu cây cảnh nơi đến giao lưu, chiêm ngưỡng, từ đó thuận lợi trong buôn bán, nâng cao giá trị cây cảnh hàng hóa của gia đình.

Với đặc thù địa hình vườn đất rộng, lại có truyền thống phát triển cây cảnh, xã Bách Thuận có khoảng 70% số hộ phát triển mô hình nhà vườn sinh vật cảnh; riêng thôn Bách Tĩnh 100% số hộ có nhà vườn sinh vật cảnh. Ông Nguyễn Văn Minh, Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh xã Bách Thuận cho biết: Trước kia, hầu hết các nhà vườn sinh vật cảnh ở địa phương phát triển theo mô hình truyền

thống có nhà ở gần liền sân, ao, vườn cây cảnh nhưng chưa chú trọng đầu tư quy hoạch, thiết kế, xây dựng mô hình nhà vườn sinh vật cảnh đẹp, có tính thẩm mỹ cao. Mỗi nhà vườn sinh vật cảnh đẹp sẽ là nơi để thu hút khách chơi cây cảnh xa gần đến tham quan, giao lưu, trao đổi, tạo thuận lợi trong giao thương, buôn bán cây cảnh ở địa phương. Đặc biệt, khi trưng bày ở những nhà vườn sinh vật cảnh đẹp, cây cảnh thường có giá trị cao hơn. Chính vì vậy, những năm gần đây, với trên 200 hội viên sinh vật cảnh của xã, chúng tôi quan tâm hỗ trợ lẫn nhau và giúp đỡ nhân dân địa phương học hỏi, nâng cao tay nghề kỹ thuật tạo hình, tạo thế cây cảnh và đầu tư nâng cao chất lượng các nhà vườn sinh vật cảnh. Đến nay, xã Bách Thuận có 4 nhà vườn được công nhận nhà vườn sinh vật cảnh tiêu biểu cấp quốc gia, 22 nhà vườn sinh vật cảnh tiêu biểu cấp

tỉnh, ngoài ra có hàng trăm nhà vườn sinh vật cảnh có khuôn viên tổng thể đẹp, nhiều cây cảnh độc đáo, có giá trị kinh tế cao, ít nơi có được.

Đồng chí Nguyễn Kim Sáu, Chủ tịch UBND xã Bách Thuận cho biết: Cùng với chăn nuôi thi trồng, kinh doanh cây cảnh là nguồn thu chủ yếu của người dân địa phương. Tùy quy mô và đầu tư khác nhau, mỗi hộ nhà vườn sinh vật cảnh ở địa phương có thu nhập từ một vài trăm triệu đến hàng tỷ đồng mỗi năm. Việc phát triển nhà vườn sinh vật cảnh mang lại lợi ích kép vừa phát triển kinh tế vừa góp phần bảo tồn, lưu giữ nét đẹp cảnh quan truyền thống của làng vườn Bách Thuận. Chúng tôi tiếp tục khuyến khích, nhân rộng mô hình nhà vườn sinh vật cảnh, góp phần hướng đến mục tiêu xây dựng Bách Thuận sớm trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu.

QUYNN LƯU